

Số: 07 /TB-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tổng cục Môi trường

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tổng cục Môi trường. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Chính phủ, một số Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường. Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Môi trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014, phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

Trong năm 2013, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức, ngành tài nguyên và môi trường có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng hơn sự phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương với chính quyền địa phương. Qua đó, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường đã được phát hiện và xử lý. Công tác thẩm định đánh giá môi trường đã được quan tâm hơn, phát huy được vai trò của công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Chất lượng môi trường một số khu vực đã bước đầu được cải thiện, đặc biệt tại các lưu vực sông lớn, khu, cụm công nghiệp. Nhận thức trách nhiệm và mối quan tâm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên. Vai trò của người dân ngày càng được phát huy hiệu quả trong giám sát, phát hiện và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

2. Về nhiệm vụ năm 2014

Bước sang năm 2014, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện

thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, vẫn tiềm ẩn không ít khó khăn và thách thức đan xen, tác động không nhỏ tới việc hoàn thành các mục tiêu đề ra. Vì vậy, Tổng cục Môi trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm tạo được nhiều chuyển biến đối với công tác bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian tới; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cần khắc phục những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về môi trường, đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới của đất nước và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Nhanh chóng xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để trình ngay sau khi Luật được thông qua và được ban hành ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

2.2. Tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp về bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

2.3. Sớm kiện toàn về mô hình tổ chức, tăng cường năng lực, hoàn thiện các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Không để nảy sinh các điểm phức tạp về ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

2.4. Tăng cường phối hợp và huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong đó xác định rõ vai trò của các cơ quan liên quan nhằm đáp ứng mục tiêu về bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu quản lý nhà nước về môi trường. Trong quý I năm 2014, Tổng cục Môi trường bố trí để lãnh đạo Bộ làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan nhằm thống nhất cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường.

2.5. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ từ các nước và tổ chức quốc tế trong việc tiếp cận những công nghệ mới, công nghệ thân

thiện môi trường để xử lý ô nhiễm môi trường như xử lý nước thải, chất thải rắn. Triển khai hiệu quả các dự án bảo vệ môi trường, Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

2.6. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường nói chung và giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp hành động bảo vệ môi trường; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh để tình trạng các Nghị quyết ký kết chỉ là hình thức.

3. Về các kiến nghị của Tổng cục, đề nghị các Vụ trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực để Tổng cục Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2014.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tổng cục Môi trường, Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Lưu: VT, VP(TH).

Ng-9 ✓

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



TẠI NGUYỄN VĂN MINH QUANG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Tăng Thế Cường